



๘ ลัทธิอาภรณ์

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

2019



ต้นข้พระตรีภค
เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 ปีที่ 53 ฉบับที่ 2873

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา ปี C

พระวาจา (ลก.6:17, 20-26)

พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่ ณ ที่ราบแห่งหนึ่ง ที่นั่นมีศิษย์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดีย จากกรุงเยรูซาเล็ม จากเมืองไทระ และจากเมืองไซดอน ซึ่งอยู่ริมทะเล

พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ ตรัสว่า

“ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุข เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่าน

ท่านที่หิวในเวลาีนี้ย่อมเป็นสุข เพราะท่านจะอิ่ม

ท่านที่ร้องไห้ในเวลาีนี้ย่อมเป็นสุข เพราะท่านจะหัวเราะ

ท่านทั้งหลายเป็นสุข เมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่าน ผิดใจท่าน ดูหมิ่นท่าน รังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นศิษย์ของบุตรแห่งมนุษย์ จงชื่นชมในวันนั้นเถิด จงโลดเต้นยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่ในสวรรค์ บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ว

ลูก - หลาน

สร้างอุทิศแด่

เปาโล ทิดกู๋ แซ่ตัน (ครบ 36 ปี)

อ้นนา จำลอง แซ่ตัน

วิบัติจึงเกิดกับท่านที่ไร้ราย เพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ว

วิบัติจึงเกิดกับท่านที่อึดเวลานี้ เพราะท่านจะหิว

วิบัติจึงเกิดกับท่านที่หัวเราะเวลานี้ เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้

วิบัติจึงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่าน เพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำ
เช่นนี้กับบรรดาประกาศกที่ยืมมาแล้ว”

หัวข้อ บุญของประชากร เพราะความไว้วางใจในพระเจ้า
ธรรมล้ำลึก พระเยซูเจ้า ผู้เผยแสดงถึงความสุขที่แท้จริง
ท่าที ความไว้วางใจในพระเจ้า
การดำเนินชีวิต เราจะดำเนินชีวิตด้วยความหวัง และประกาศความสุขแท้จริงตามคำสอน
ของพระคริสตเจ้า



บทอ่านที่หนึ่ง : - ยรม 17:5-8

ผู้ที่ไว้วางใจในพระเจ้าจะพบความสุขแท้จริง เขาจะเป็นดังต้นไม้ที่ปลูกขุยมิมน้ำ จะงอกงาม
สมบูรณ์และเกิดผลดีตลอดไป

บทอ่านที่สอง : - 1 คร 15:12, 16-20

พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ และทรงบันดาลให้ผู้ตายกลับคืนชีพด้วย ถ้าพระคริสต
เจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของเราไร้ความหมาย

พระวรสาร : - ลก 6:17, 20-26

เราต้องมีความไว้วางใจในพระเจ้า และพึ่งพาพระองค์ ความไว้วางใจในพระเจ้าจะช่วยเราให้
เห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือผู้อื่นด้วย



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อเทพพร	คามิลเลียน	คุณสุรชัย - คุณอรพรรณ	คุณชุงฮัน	คุณสมพร
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณกรนุช	คุณสงวน - คุณจรินทร์ทิพย์	คุณธราดล	คุณพรจิตร
19.00 น.	คุณพ่อวัฒนา	ศักดิ์บุรุษ	คุณอุมาพร - คุณภาวนา	คุณพรเพ็ญ	คุณดวงฤดี



จาก...

พระวาจา...ชีวิต



ความสุขที่แท้จริง

หลังจากเสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาตลอดทั้งคืน และทรงคัดเลือกอัครสาวกสิบสองคนแล้ว พระเยซูเจ้าได้เสด็จลงมาสู่ที่ราบเพื่อเทศน์สอนและรักษาโรคแก่บรรดาศิษย์ และประชาชนจำนวนมากที่มาจากเมืองต่าง ๆ ทั่วแคว้นยูเดีย รวมถึงเมืองไทโรและไซดอนซึ่งเป็นดินแดนของชนต่างชาติด้วย ณ ที่ราบนี้เอง พระองค์ได้ประทานคำสอนล้ำค้ำยี่ที่ลูกาเรียกว่า "บทเทศน์บนที่ราบ"

ลูกาบรรยายว่าก่อนเริ่มต้นคำสอนอันล้ำค้ำยี่นี้ "พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์" โดยไม่ได้เอ่ยถึงประชาชนจำนวนมากซึ่งพากันมาจากเมืองต่าง ๆ เลย แสดงว่าพระองค์ทรงต้องการพูดกับ "ศิษย์" เท่านั้น เพราะทรงสังเกตเห็นว่าผู้ที่จะเข้าใจคำสอนล้ำค้ำยี่ได้ต้องเป็น "ศิษย์" ของพระองค์สถานเดียว "ศิษย์" คือ "ผู้เรียนรู้" ดังนั้น ศิษย์ของพระเยซูเจ้าจึงได้แก่ ผู้ที่หมั่นแสวงหาความรู้เกี่ยวกับพระองค์ ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นทุกวันจนตลอดชีวิต

มัทธิวกกล่าวถึงความสุขแท้จริง 8 ประการ แต่ลูกากกล่าวถึงความสุขแท้จริง 4 ประการ พร้อมกับวิบัติอีก 4 ประการ สำหรับมัทธิวความสุขแท้จริงเหล่านี้เป็นแบบแผนสำหรับชีวิตใหม่ ซึ่งจะนำผู้ปฏิบัติไปปรากฏในสวรรค์ แต่สำหรับลูกาความสุขแท้จริงและวิบัติ สะท้อนสภาพชีวิตปัจจุบันซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสภาพตรงกันข้ามในชีวิตหน้า

คำสอนของพระเยซูเจ้าเป็นการปฏิวัติค่านิยมของโลก พระองค์ทรงสอนว่า "คนยากจน คนหิวโหย คนร้องไห้ และคนที่ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ก็เป็นสุขได้" ตรงกันข้าม "คนร่ำรวย คนอิมหน้า คนที่หัวเราะ และคนที่ได้รับการยกย่อง กลับได้รับวิบัติ" เห็นได้ชัดว่านี่คือการปฏิวัติ เพราะ "คนที่โลกถือว่ามีเคราะห์ร้าย พระองค์ถือว่ามีความสุข ส่วนคนที่โลกถือว่ามีความสุข พระองค์ถือว่ามีเคราะห์ร้าย" หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พระองค์ทรงทำให้ค่านิยมของโลกมาถึงจุดจบ ด้วยการเสนอ "ค่านิยมใหม่" ที่ดีกว่าและคงอยู่ชั่ววันรันดร

การปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูเจ้าก่อให้เกิด "ความสุขอย่างแท้จริง" เพราะเราได้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า การปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้านี้ก็คือ การ "คิดเหมือนพระเจ้า ปรารถนาเหมือนพระเจ้า และดำเนินชีวิตเหมือนพระเจ้า"

เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่า "วิบัติจึงเกิดกับท่านที่ร่ำรวย" ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ถือเอา "การมีทรัพย์สินสมบัติ" มากเป็น "วิบัติ" แต่ "วิบัติ" อยู่ที่ "การใช้" ทรัพย์สินสมบัติที่มีเพื่อความเบิกบานใจ เพื่อความ

สะดวกสบาย และเพื่อปรนเปรอเนื้อหนังของตนเองต่างหาก เพราะการใช้ทรัพย์สมบัติเพื่อความสุขของตนเองเช่นนี้ มีแต่จะทำให้ท่าทีของเราที่มีต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ไขว้เขวไป แทนที่จะไว้วางใจในพระเจ้าและเล็งเห็นความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ เรากลับถูกหลอกให้ไว้วางใจในตัวเองโดยไม่พึ่งพาพระเจ้า และหลงผิดคิดว่าทรัพย์สมบัติมีไว้เพื่อความสุขและความพึงพอใจของตนเองในโลกนี้โดยไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากของผู้อื่นแม้แต่น้อย

“คนยากจน” ย่อมรู้จักคำว่า “พอเพียง” และรู้ดีด้วยว่า “พอคือพอ” คนที่รู้จัก “พอเพียง” จะกลับกลายเป็นคนร่ำรวยที่สุดและมีความสุขมากที่สุด เพราะเขาไม่เพียง “สุขแล้ว - พอแล้ว” เท่านั้น แต่ยังมีมาก “เกินพอ” เมื่อเขามีเงินเพิ่มขึ้นมาแม้เพียงบาทเดียว เขายังนำส่วนที่เกินพอนี้ไปช่วยเหลือผู้ขัดสนได้อีกด้วย เรียกว่า “ค่านิยมใหม่” ของพระเยซูเจ้าทำให้เรา “สุขทั้งกายและสุขทั้งใจ”

“สุขกาย” เพราะไม่ต้องทนทุกข์ นั่งคิด นั่งเครียด กระหายหาทรัพย์เงินทอง โดยไม่มีที่ท่าว่าจะพอและได้หักล้างที่

“สุขใจ” เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้า เป็นของเราทันทีที่เราเป็นอิสระจากกับดักของความร่ำรวย แล้วสามารถคิดเหมือนพระเจ้า ปรารถนาเหมือนพระเจ้า และดำเนินชีวิตเหมือนพระเจ้าได้

ทุกวันนี้ พระเยซูเจ้ายังเฝ้าเชื้อเชิญและท้าทายเราทุกคนให้มุ่งหน้าสู่ “ความสุขแท้จริง” ตามค่านิยมและหนทางของพระองค์ หากเราเลือกค่านิยมของโลกเราก็ละทิ้งค่านิยมของพระองค์ และในทางตรงกันข้าม หากเราเลือกค่านิยมของพระองค์เราก็ละทิ้งค่านิยมของโลก ถึงเวลาแล้วที่เราต้องตัดสินใจให้ได้ขนาดว่าจะเลือกค่านิยมของใคร ?



1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างดีทุกวัน
2. ข้าพเจ้าจะใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง
3. ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นตามความสามารถ



คนเราปีกเดินจนเก่งได้ชั้น ไค
ก็สามารปีกใจจนเป็นสุขได้ชั้นนั้น

รายได้ที่ก่อให้เกิดความสุข

ที่มา.. เพาะสดานี้คลายทุกข์

ปี 2531 เขาเข้าทำงานหลังจากเรียนจบหมาด ๆ เงินเดือนเริ่มต้น 4,500 บาท เขามีความสุขมากที่เริ่มใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบตัวเองเต็มตัว หลังทำงานไปได้ไม่นาน เขาซื้อมอเตอร์ไซด์คันแรกเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และร่ำพันกับตัวเองว่า ในวันที่เงินเดือน 7,000 บาท เขาคงพอมีเงินเหลือเก็บ...

ปี 2535 เขามีรายได้เดือนละ 8,000 บาท แต่รสนิยมการแต่งตัวที่ต้องดูดีขึ้น รวมถึงสังคมเพื่อนฝูงทำให้เขามีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจนชักหน้าไม่ถึงหลัง ทั้ง ๆ ที่เขาไม่เคยแบ่งเงินเดือนให้พ่อแม่หรือน้อง เขาคงต้องหางานใหม่ที่มีรายได้ 15,000 บาท ที่เขาคงมีเงินเหลือเก็บบ้าง...

ปี 2538 เขาเปลี่ยนงานใหม่มาลักฟัก ที่นี้รายได้เฉลี่ย 18,000 บาท แต่เขาต้องมีรถยนต์เพราะเป็นข้อกำหนดคุณสมบัติ เขามีชีวิตเหมือนคนทำงานทุกคนอยากมี เป็นชีวิตที่หลาย ๆ คนอิจฉา แต่เพื่อนฝูงที่ยีนอยู่จุดเดียวกับเขากลับคุยเรื่องเดียวกันว่า รายได้ไม่พอ ทางออกของหลายคนคือ ทำบัตรเครดิตเพื่อหมุนเวียนรายจ่าย ชีวิตช่างสวยงามเมื่อมีบัตรเครดิตมาช่วยอุดช่องโหว่ ชีวิตขาดแคลนกลับเต็มเต็ม ทุกวันนี้เขาสืบเรื่องเงินเก็บ เพราะยามที่เขาต้องการเงินสำรอง ก็แค่ทำบัตรเพิ่ม หรือขอวงเงินเพิ่ม ชีวิตดีดี...

ปี 2540 เขาแต่งงานกับสาวคนรัก งานแต่งจัดขึ้นหรูหราตามหน้าที่การงานและความต้องการของแม่เจ้าสาว รายจ่ายทุกอย่างก็ผ่านบัตรเครดิต เขาก็บรรยายหมดเงินไปกับงานนี้มากมาย ตอนมีบัตรเครดิตทุกใบเต็มวงเงิน เขาต้องยอมใช้จ่ายน้อยลง จ่ายบัตรทุกใบขั้นต่ำ เพื่อวันรุ่งขึ้นจะได้กดเงินที่เหลือจากดอกเบี้ยไปจ่ายใบอื่น ๆ เดือนทั้งเดือนวนเวียนปวดหัวกับภาระมากมาย เขาคำนวณเล่น ๆ รายได้เกือบ 70% กลายเป็นดอกเบี้ยบัตรเครดิต!!! หากเขามีรายได้มากขึ้น เขาต้องเคลียร์ทุกอย่างได้แน่นอน เขามั่นใจ...

ปี 2542 เขามีรายได้มากกว่าเดือนละ 5 หมื่นบาท โชคดีบริษัทที่เขาทำอยู่ไม่ได้รับผลกระทบจากฟองสบู่แตกเมื่อปี 2540 แต่เขาก็ยังมีเงินไม่พอใช้ บ้านยังต้องผ่อน รถก็เพิ่งดอยใหม่ตามเพื่อนที่พากันชักชวน เขารู้สึกตัวเองเหมือนกระชอน มีน้ำเข้าด้านบนสายใหญ่ แต่รู้ว่าที่เป็นค่าใช้จ่ายมากมายจนอดไม่อยู่ ไม่ว่าจะรายได้เขาจะเพิ่มขึ้นเท่าไร เขากลับรู้สึกว่ามีเงินไม่เพียงพอกับรายจ่าย ตอนที่บัตรเครดิตเริ่มกลายเป็นหนี้พอกหางหมูก่อนหนี้มา ดอกเบี้ยโตเร็วไม่สนแล้งสนร้อน เขาจ่ายดอกเบี้ยขั้นต่ำมาเป็นปี การเงินไม่คล่องเหมือน 2 ปี เขาเริ่มเอ็ดอัด เริ่มมองเห็นความจริงนึกย้อนวันที่มีรายได้ 4,500 บาท แม้จะไม่มีสมบัติมากมายขนาดนี้ แต่เขาก็ไม่เหน็ดเหนื่อยเงินแบบนี้เช่นกัน แล้วต้องมีรายได้เท่าไรเขาถึงจะพออยู่สักที...

ปี 2550 เขาขึ้นศาลเพื่อประนอมหนี้บัตรเครดิตใบสุดท้าย หลายปีมานี้เขากลายเป็นหนี้ในรายชื่อ NPL "หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้" เจ้าหนี้จ้างคนนอกทวงเงินด้วยสารพัดวิธีได้คืน ไม่เว้นพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดต้องพลอยรับรู้ และช่วยขายวัวควายปลดหนี้บางส่วน เพราะกลัวเขาต้องติดคุกตามคำขู่ แต่ที่ช่วยบรรเทาไปได้ส่วนน้อย เขาและครอบครัวต้องอยู่กันอย่างยากลำบาก จนพาลจะเลิกพากันไปหลายหน

เจ้าหนี้ทั้งหลายไม่เคยเห็นใจ ไม่เคยลดลาวาดอกเบี้ยให้กับเขาบ้าง วันที่เขาเคยทำกำไรด้วยดอกเบี่ยงาม ๆ ให้กับสถาบันเหล่านี้มันเป็นอดีต ตอนที่เขาไม่อยู่ในสายตากันพวกนี้ เพราะเขาเป็นเพียงคนขับรถยนต์มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ไม่มี "รายได้ที่ก่อให้เกิดหนี้" ได้อีกแล้ว เขาไม่ใช่ลูกค้าที่มุ่งหวังอีกแล้ว...

หลายปีหลัง เขาไม่มีเสื่อราคาแพงไว้เพื่อให้ลูกค้าเชื่อถือ เขามีเสื่อวันประจำชอยเป็นเสื่อใส่เพื่อหาเลี้ยงชีพ เขาไม่มีรถยนต์คันหรูแต่งสวยโก้เพื่อยกระดับหน้าตาตัวเองต่อสังคม เขามีเพียงมอเตอร์ไซด์ที่เป็นทั้งเครื่องมือหารายได้ และพาหนะอำนวยความสะดวกเพื่อตัวเองและครอบครัว เขาไม่มีรายได้ที่สามารถก่อให้เกิดหนี้เหมือนอดีต เขามีแค่รายได้พออยู่พอกิน เพื่อก่อให้เกิดความสุขแก่ตัวเองและครอบครัว เขาไม่มีใจรักใหญ่ใฝ่ไกลสักครั้งไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เขามีแค่ใจที่เข้าใจแล้วว่า หากเขารู้จักใช้ชีวิตให้สมกับรายได้ ความสุขที่แท้จริงย่อมบังเกิดขึ้นเป็นวันดี...

ปัจจุบัน เขาแบ่งปันรายได้ส่วนหนึ่งส่งเสียพ่อแม่ในยามชรา ตอบแทนบุญคุณตามวิถีลูกที่ควรทำ ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้าเมื่อมีรายได้มากกว่านี้ เขาไม่เคยเหลือพอจะเผื่อแผ่ถึงผู้ให้กำเนิด เขานึกย้อนวันเวลากลับไป เสียดายก็เพียงเวลาที่ทุ่มเทเหน็ดเหนื่อยไปกับความสุขจอมปลอม เพื่อนฝูงเขาหลายคนที่เคยกอดคอกันกินเที่ยวไม่เคยเหลียวแลกับเวลาลำบาก และหลาย ๆ คนเองก็มีบทสรุปสุดท้ายของชีวิตไม่ต่างจากเขา ต่างกันแค่บางคนยังคิดไม่ได้เช่นเขา ยังคงเฝ้าฝันรอวันกลับไปมีชีวิตแบบเดิม ๆ และเฝ้าก่นดำใจชะตาที่ต้องตกต่ำแบบกลับหัวกลับหาง เขาเคยบอก เคยเตือนเพื่อน ๆ บางคนให้พอใจในวันนี้ แต่เขาได้เพียงคำเยาะเย้ยถากถางกลับมา และเมื่อขอยืมเงินจากเขาไม่ได้ เพื่อนเหล่านี้กลับพากันบอกเขาแบบเดียวกันว่า วันที่พวกเขากลับไปมีชีวิตหรูหราแบบเดิมได้ อย่างหวังว่าเขาจะได้ฟังหา เขาได้แต่ถอนใจและหันหลังกลับ...

วันนี้เขาขบรดได้เงินมากเป็นพิเศษ เขาแวะซื้อลูกชิ้นปิ้ง 4 ไม้ แวะข้างทางแบบที่เคยทำประจำ และทันทีที่จอดยังไม่ทันเรื่องเรียก "ไอ้ข้าว" หม่าพันธุ์ทางข้างถนนที่เขาเอ็นดู วิ่งกระดิกหางหลู่มาหาด้วยความดีใจ หลายปีมานี้ เขามีมันเป็นเพื่อนตัวเดียวในชีวิต หลังจากหันหลังให้เพื่อนกลุ่มเดิม ทุกวันไม่ว่าเขาจะสุข จะทุกข์ จะหาเงินได้น้อย จะมีเงินในกระเป๋ามาก มันไม่เคยสนใจ มันเหมือนมีเวลาเพื่อรอให้เขาแวะมาหาก่อนกลับบ้าน แม้มันเป็นหมา เขากลับรับรู้ถึงความจริงใจของมันที่มีต่อเขาได้ แบบที่ไม่เคยได้จากเพื่อน ๆ คนไหน ๆ วันนี้เขาอึ้งอึ้งใจกาย มีรายได้เหลือไปฝากลูกแก้ว เมียขวัญ สมความตั้งใจแต่เริ่มชีวิตทำงานเมื่อหลายปีก่อนอีกวัน>>>



ประกาศ

สรุปข่าว



สรุปวันผู้ป่วยสากล

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา ทางวัดได้อจัดให้เป็นวันผู้ป่วยสากล ผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้เดินทางมากันแต่เช้า เพื่อลงทะเบียนและรับศีลอภิบาลเตรียมตัวสำหรับการรับศีลเจิม ที่หน้าวัด มีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลซานคามิลโลมาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ

พิธีบูชาขอบพระคุณเริ่มเวลาประมาณ 09.15 น. โดย คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน เป็นประธานในพิธี ระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณมีการโปรดศีลเจิมให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุประมาณ 45 คน โดยมีคุณพ่อปลัดและซิสเตอร์คามิลเลียนช่วยในการโปรดศีลเจิม ทางวัดขอขอบคุณโรงพยาบาลซานคามิลโลสำหรับการอำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ ใต้ขอบแทนน้ำใจดีของทุกท่าน



ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 มีมิสชาติ วัดน้อยอาคารเปาโล เวลา 09.00 น. หลังมิสชาติขอเรียนเชิญผู้สูงอายุร่วมประชุมพบปะพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



ประกาศ

สรุปข่าว



ฉลองวัดนักบุญอังกเยลา ซอนต้า

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดนักบุญอังกเยลา ซอนต้า อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ใน วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 เวลา 10.30 น. โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี

ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ใน วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการแห่ไปยังอนุสาวรีย์นักบุญโยเซฟด้านหน้าวัด

วิถิชุมชนวัด

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 หลังมิสซาสาย เชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษเข้าร่วม “ชุมชนพระคริสต์ เจริญชีวิตพระวาจา” ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมกันระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ ใน วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 เวลา 19.00 น. ขอพระแม่ได้เสนาอวิงวอนสำหรับทุกคนครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยความรักและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ แพรกหนามแดง

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดพระวิสุทธิวงศ์ แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ใน วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019

วันศุกร์ต้นเดือน

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ใน วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2019 (วันศุกร์ต้นเดือน) เวลา 19.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ตอนเช้ามีการส่งศีลมหาสนิทแก่ผู้เจ็บป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดตามปกติ แต่สิ่งสำคัญขอให้แต่ละคนได้เตรียมตัวรับพระเยซูเจ้าอย่างพร้อมเพรียงด้วย

ประกาศศีลสมรส

นางสาวอรรษา ภูติษา บุญวิเศษ ธิดาของ นายวิรัตน์ และ นางเทรธา กินทร์ บุญวิเศษ จะเข้าพิธีสมรสกับ นายอำนาจ หนูด้วง บุตรของ นายอ้วน และ นางจำเนียร หนูด้วง (ชาว จ.สมุทรปราการ) ใน วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 2019 เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ทางวัดขอแสดงความยินดีและร่วมใจภาวนาให้ พี่น้องท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวางสำหรับคู่สมรสนี้ กรุณาแจ้งให้ท่านพ่อเจ้าวัดหรือพระสังฆราชทราบโดยด่วนก่อนที่จะเข้าสู่พิธีสมรส



ข่าวมรณะ

โยเซฟ บุญเกิด ประเสริฐศรี พระได้รับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 รวมอายุได้ 65 ปี ครอบครัวได้นำศพของท่านมาตั้งสวดที่วัดเก่า และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ได้มีพิธีมิสซาปลงศพ และเคลื่อนศพไปฝัง ณ สุสานวัดแม่พระเป็นที่ฝัง ทำหาวี ขอคำภาวนาลูกศิษย์แต่พี่น้องของเราที่ได้จากไป



ปฏิทิน บูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์



วัน - เวลา	กุมภาพันธ์ 2019 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 17 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ โยเซฟ สามิต - มาริอา สมรวม พுகคำมี สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษ อุทิศแด่ โยเซฟ เอี่ยมคง แซ่จั้ง - เทเรซา ล้วนจู้ แซ่โจ้ว	ลูก ๆ วัด คุณชกเฉียง แซ่โจ้ว
จันทร์ที่ 18 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา (ฟ้าศีล เซอร์รา รับพิดชอบ) สุขสำราญสำหรับกระแสรักพระสงฆ์ นักบวช สุขสำราญวันคล้ายวันเกิด คุณพันธกานต์ บุญชัยยะ อุทิศแด่ โยเซฟ จิราวุฒันน์ สมบูรณ์วัฒนา	กลุ่มเซอร์รา บิดา - มารดา - ครอบครัว คุณจินตนา เต็มภาค
อังคารที่ 19 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา (วันมาฆบูชา) อุทิศแด่ โยเซฟ นิตย์ ทิดรุ่งเรือง อุทิศแด่ โยเซฟ ชัยศักดิ์ หมั่นมาถ อุทิศแด่ โทมัส ประสิทธิ์ - เอวลาเรีย กิมเหรียญ เต่งตระกูล	ครอบครัวทิดรุ่งเรือง ภรรยา - ลูก - หลาน น.น.
พุธที่ 20 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญสำหรับสุขภาพ คุณเปาเปง ผักกาดทอง อุทิศแด่ อันนา จำลอง - เปาโล ทิดกู่ แซ่ตัน (ครบ 36 ปี) อุทิศแด่ มาริอา กอแรตตี สิริพร - ดอมินิก ซาวีโอ ณัฐรัช ชิดเครือ - มาริอา อมรา อรุณพูนศิลป์	คุณนงลักษณ์ ลูก - หลาน คุณมัญจ์สินี - คุณธันยธรณ์
พฤหัสบดีที่ 21 19.00 น.	น.เปโตร ดามิอาโน่ พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร อุทิศแด่ ฟรังซิสโก ศักดิ์ชาย ทิดหาโชค (ครบ 3 ปี) อุทิศแด่ โยเซฟ เจริญ - โยเซฟ วันชัย - เทเรซา วรรณภา โรจนกาญจนานันท์ อุทิศแด่ เปโตร ณรงค์ศักดิ์ จิระภัทรศิลป์ และญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ	ภรรยา - ลูก - หลาน คุณเอี้ยวเกียง แซ่บู๊ คุณเจียมจิต จิระภัทรศิลป์
ศุกร์ที่ 22 19.00 น.	ฉลองธรรมนูญนักบุญเปโตร อัครสาวก สุขสำราญสำหรับ คุณเทเรซา (ร้านไข่งอน เบเกอรี่) สุขสำราญสำหรับครอบครัว คุณชัยวัฒน์ ตั้งสุรกิจ อุทิศแด่ อันดรูว์ ธวัชไชย แสงเทียน	คุณเทเรซา คุณสุนันทา ตั้งสุรกิจ คุณภานพ ภาแสวงเทียน
เสาร์ที่ 23 19.00 น.	ระลึกถึง น.โปสิการ์บ พระสังฆราชและมรณสักขี อุทิศแด่ มาริอา เปี่ยม - เปาโล ผ่องใส ชำนาญฤทธิ์ อุทิศแด่ มาริอา คาซิม แซ่ตั้ง และวิญญาณินไฟชำระ อุทิศแด่ เลาเรนต์ จำลอง - เปโตร ณรงค์ - โยเซฟ สมเกียรติ - อักเนส จามรี - มาริอา นารุณ ระดมกิจ	คุณวัชระ ชำนาญฤทธิ์ คุณสิริพร ดันตสูติ คุณนที ระดมกิจ